



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต่อ ๘๘๐๐

ที่ สก(ว)๐๕๔ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (โดยย่อ) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ประธานสภาคณาจารย์/ผู้บริหาร /เลขาธิการสภาวิชาการ  
/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่สภาสถาบันฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ฝ่ายเลขาธิการสภาสถาบันฯ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม(โดยย่อ) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแจ้งมติสภาสถาบันฯ โดยย่อ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และโปรดตรวจสอบมติกับรายงานการประชุมฉบับที่สภาสถาบันฯ ให้การรับรองอีกครั้ง

(รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ)

เลขาธิการสภาสถาบัน



สรุปมติ(โดยย่อ)การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมประตูบาน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณาร่วมกัน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การสอบหาข้อเท็จจริงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ

มติที่ประชุม จากข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่าจะอาจจะมีภารกิจที่มอบอธิการบดีให้แต่งตั้งกรรมการสอบวินัย ดำเนินการแล้วรายงานสภาสถาบันฯภายใน ๒ เดือน โดยสภาสถาบันฯขอให้ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ พ.ต.อ.ดิศตัญญู ภูริโชคิต และกรรมการสภาสถาบันฯผู้แทนคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา เพชรชุกรณินร่วมเป็น คณะกรรมการด้วย

เรื่องที่ ๒ ผู้แทนนักศึกษาสถาบันฯ ขอสอบถามความคืบหน้าในเรื่อง การร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม และการเรียกร้องสิทธิ และให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลจากนักศึกษา และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำข้อร้องเรียนทั้งสิ้นไปพิจารณาดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยละเอียด แล้วให้นำเสนอแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมเป็นวาระเชิงนโยบายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ออกไปก่อน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ การสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มติที่ประชุม ๑. มอบประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการจัดทำข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการสรรหาอธิการบดีว่าได้ดำเนินการอย่างไร มีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนสามชื่อที่จะเสนอสภาสถาบันฯเพื่อพิจารณา

๒. ให้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภาสถาบันฯในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และโปรดตรวจสอบกับมติที่ผ่านการรับรอง  
จากสภาสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง



(รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน  
เลขานุการสถาบัน